

สรุปมติของการประชุมสภามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์

ครั้งที่ ๘/๒๕๖๔

วันศุกร์ที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น.

ณ ห้องประชุมลีลาวดี ชั้น ๒ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ (พื้นที่ในเมือง)

โดยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ระบบ zoom meeting

วาระที่	เรื่อง	สาระสำคัญย่อและมติสภามหาวิทยาลัย	ผู้รับผิดชอบ
๑	<p><b>ระเบียบวาระที่ ๑</b> เรื่องที่ประธานหรืออธิการบดี แจ้งให้ทราบ</p>	<p>ศาสตราจารย์กิตติคุณ นพ.สุทธิพร จิตต์มิตรภาพ ราชบัณฑิต นายกษามหาวิทยาลัย ประธานที่ประชุม ได้ให้กรรมการสภามหาวิทยาลัยที่เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ระบบ Zoom Meeting ขานชื่อรายงานตัว เมื่อกรรมการสภามหาวิทยาลัยมาครบองค์ประชุม ประธานที่ประชุมได้เปิดประชุมและดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้</p> <p><b>ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ</b></p> <p>๑. การจัดตั้งกองทุนอุดมศึกษา มีการดำเนินการมาก่อนที่จะร่างพระราชบัญญัติกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม จะแล้วเสร็จ หากแต่การจัดตั้งกองทุนอุดมศึกษาไม่ผ่านความเห็นชอบจากกระทรวงการคลังและคณะกรรมการกองทุน กสว. ต่อมา มีการดำเนินการผลักดันอีกครั้งก็ยังไม่ผ่านความเห็นชอบ จึงได้นำข้อคิดเห็นจากคณะกรรมการกองทุนมาปรับปรุงและนำเสนอคณะกรรมการกองทุนอีกครั้ง ในขณะนี้ คณะกรรมการกองทุนเห็นชอบให้จัดตั้งกองทุนอุดมศึกษาขึ้น จะเริ่มจัดสรรงบประมาณเข้าสู่กองทุนในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เป็นงบประมาณที่จัดสรรขึ้นเพื่อให้แก่มหาวิทยาลัยโดยเฉพาะ ในส่วนของงบประมาณประจำยังคงเดิม แต่จะมีงบประมาณเรียกว่างบพัฒนาให้กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมนำมาจัดสรรให้กับมหาวิทยาลัย เช่น โครงการหนึ่งที่สำคัญคือการพลิกโฉมมหาวิทยาลัย ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ และพ.ศ. ๒๕๖๔ ไม่มีงบประมาณกองทุนนี้ ส่งผลให้ไม่มีงบประมาณ นายกษามหาวิทยาลัยในฐานะประธานกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (กองทุนส่งเสริม ววน.) เล็งเห็นว่า การพลิกโฉมมหาวิทยาลัยเป็นงานที่ต้องขับเคลื่อนไปพร้อม ๆ กัน จึงได้มีการจัดสรรเงินจากกองทุน ววน. สนับสนุนประมาณหนึ่งพันล้านบาท ต่อเนื่องมาจนถึงปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕</p> <p>๒. การพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ในขณะนี้ผ่านคณะอนุกรรมการและผ่านกรรมาธิการเรียบร้อยแล้ว กำลังจะเข้าสู่สภาผู้แทนราษฎร ในส่วนของเงินงบประมาณของมหาวิทยาลัยก็คงจะถูกปรับลดไปในบางส่วน ในด้านของกองทุน ววน. เดิมเสนอของงบประมาณสองหมื่นล้านบาท ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ได้รับอนุมัติงบประมาณ ๑๘,๐๐๐ ล้านบาท ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เสนอของงบประมาณ ๑๔,๐๐๐ ล้านบาท ในการไปชี้แจงงบประมาณ ในเบื้องต้นมีการตัดงบประมาณด้านงานวิจัย โดยเห็นว่าไม่มีการใช้ประโยชน์จากงานวิจัย แต่ได้เข้าไปชี้แจงเพิ่มเติม ปรากฏว่าได้รับจัดสรรงบประมาณตามที่เสนอ โดยไม่มีการปรับลดแต่อย่างใด หากแต่มีข้อเสนอแนะ</p>	

วาระที่	เรื่อง	สาระสำคัญย่อและมติสภามหาวิทยาลัย	ผู้รับผิดชอบ
		<p>จากคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (กสว.) ให้มีแผนงานการใช้ประโยชน์จากงานวิจัยเพิ่มขึ้น ยอดเงิน ๒,๘๐๐ ล้านบาท หรือประมาณร้อยละ ๒๐ ของงบประมาณทั้งหมด นอกจากนี้โครงการที่เสนอไปในเบื้องต้นจากงบประมาณที่เสนอไปจะถูกปรับ ๒,๘๐๐ ล้านบาท เพื่อนำไปสนับสนุนการใช้ประโยชน์จากงานวิจัย คณะอนุกรรมการได้พิจารณาแล้ว และจะนำเข้า กสว. ในปลายเดือนนี้ คาดว่าในส่วนของ ๒,๘๐๐ ล้านบาทนี้จะไม่ถูกตัดจากงบประมาณวิจัยที่จะจัดสรรให้กับมหาวิทยาลัยโดยตรง ซึ่งมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ได้รับปีละประมาณ ๕ - ๖ ล้านบาท แต่จะไปปรับลดในกองทุนสนับสนุนงานเชิงกลยุทธ์ (Strategic Fund) อย่างไรก็ตามมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์เป็นมหาวิทยาลัยในพื้นที่ซึ่งเคยทำงานวิจัยที่ได้ใช้ประโยชน์ในเชิงชุมชน สังคมอยู่แล้ว คงจะมีโอกาสที่จะไปแข่งขันรับเอาทุนสนับสนุนการวิจัยหรือการต่อยอดงานวิจัยเพื่อใช้ประโยชน์ได้มากขึ้นกว่าเดิม</p> <p>๓. สภามหาวิทยาลัยการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ ได้เห็นชอบแผนพัฒนาด้านอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐ ที่ได้มีการนำเสนอ จุดเน้นสำคัญคือเป็นแผนที่เฉพาะเจาะจงมุ่งพัฒนาแบบก้าวกระโดดในส่วนที่มุ่งเน้น</p> <p><b>อธิการบดีแจ้งให้ที่ประชุมทราบ</b></p> <p>๑. ผู้รักษาราชการแทนอธิการบดีมอบหมายให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปิยนันท์ ชมนาวัง ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา นำเสนอวารสาร “Journal of Traditional and Innovative Arts and Textiles” ซึ่งมี อาจารย์ ดร.กิตติธันต์ ญาณพิสิษฐ์ เป็นบรรณาธิการ โดยวารสารฉบับนี้เป็นวารสารเพื่อเผยแพร่ผลงานวิชาการด้านสิ่งทอ ศิลปวัฒนธรรมและสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง ในรูปแบบวารสารออนไลน์ ซึ่งได้มีการดำเนินการเกี่ยวกับวารสาร รายละเอียดดังนี้</p> <p>๑) การเปิดระบบการส่ง ตรวจ เผยแพร่ กับ ThaiJo (ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว) ลิงค์ที่เปิดระบบ คือ <a href="https://so๐๖.tci-thaijo.org/index.php/TIAT">https://so๐๖.tci-thaijo.org/index.php/TIAT</a></p> <p>๒) การจัดการข้อมูลตามแบบฟอร์มของ ThaiJo ในระบบ ได้ดำเนินการแล้ว กำลังรอแปลเป็นภาษาอังกฤษ เนื่องจากวารสารจะใช้ภาษาอังกฤษเป็นหลัก ตอนนี้ทางสถาบันภาษาจะช่วยแปล คาดว่าน่าจะเสร็จทันปลายเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๔</p> <p>๓) รายชื่อกองบรรณาธิการ เบื้องต้นได้ดำเนินการทบทวนผ่าน e-mail ไปแล้ว และจะส่งหนังสืออย่างเป็นทางการไปยังเจ้าตัวอีกครั้ง และหลายท่านกำลังรอการตอบรับ โดยเฉพาะนักวิชาการชาวต่างประเทศ อาทิ จากประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ซึ่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศาดรา สหัสทัศน์ เป็นผู้ดำเนินการประสานงาน</p>	

วาระที่	เรื่อง	สาระสำคัญย่อและมติสภามหาวิทยาลัย	ผู้รับผิดชอบ
		<p>๔) คาดว่าระบบของวารสาร “Journal of Traditional and Innovative Arts and Textiles” จะพร้อมเปิดรับบทความได้ในเดือนกันยายน ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการชำระค่าบริหารระบบวารสารออนไลน์ คาดว่าการดำเนินการจะแล้วเสร็จภายในเดือนสิงหาคม และเปิดรับบทความได้</p> <p>และในโอกาสนี้มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ขอขอบพระคุณนายกสภามหาวิทยาลัยที่ได้สนับสนุนทุนในการจัดทำวารสาร จำนวน ๕๐,๐๐๐ บาท</p> <p>ที่ประชุมได้มีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ สรุปได้ดังนี้</p> <p>๑) วารสารประจำมหาวิทยาลัยถือเป็นตัวชี้วัดถึงการสร้างองค์ความรู้ มหาวิทยาลัยจะต้องให้ความสำคัญ สิ่งสำคัญของวารสารจำเป็นจะต้องมีความโดดเด่น แพร่หลาย มีคนให้ความสนใจทั้งในด้านการอ่านและคนสนใจในด้านการส่งบทความที่ดี ๆ มาตีพิมพ์ ซึ่งจะช่วยให้ยกระดับวารสารขึ้นได้</p> <p>๒) ความเป็นนานาชาติของวารสาร มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์จำเป็นจะต้องมีความเป็นนานาชาติ แต่ความเป็นนานาชาติในเชิงวิชาการ อาจจะไม่สามารถดำเนินการได้ทั้งมหาวิทยาลัย ซึ่งมหาวิทยาลัยอาจจะกำหนดเป็นเฉพาะสาขาวิชา หรือเฉพาะงาน จากการหารือกับอธิการบดีและผู้ที่เกี่ยวข้อง สิ่งที่โดดเด่นของจังหวัดกาฬสินธุ์คือ ผ้าไหม ศิลปะ ขนบธรรมเนียมประเพณีดั้งเดิมในพื้นที่ถิ่น แต่นอกเหนือจากจังหวัดกาฬสินธุ์แล้ว ควรเป็นวารสารครอบคลุมทั้งภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รวมทั้งกลุ่มของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ด้วย ดังนั้นชื่อของวารสารควรจะเป็น “ASEAN Journal of Traditional and Innovative Arts and Textiles” ซึ่งจากการศึกษาข้อมูลยังไม่มีวารสารประเภทนี้ในระดับนานาชาติมาก่อน แต่หากจะใช้ชื่อเดิมก็สามารถใช้ได้ แต่ภายในวารสารจะต้องแสดงให้เห็นถึงความเป็นนานาชาติ</p> <p>๓) ผู้ที่จะบริหารจัดการวารสารหรือบรรณาธิการ รวมทั้งที่ได้รับความร่วมมือกับกองบรรณาธิการที่เชิญมาทั้งในประเทศและต่างประเทศ ในส่วนของต่างประเทศควรจะเชิญอาจารย์หรือผู้ทรงคุณวุฒิจากกลุ่มประเทศที่อยู่ในอาเซียน เช่น สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ราชอาณาจักรกัมพูชา เป็นต้น ซึ่งคาดว่าประเทศต่าง ๆ ในอาเซียนก็มีความต้องการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เช่นเดียวกัน และในประเทศต่าง ๆ ก็มีเรื่องของประเพณี ศิลปะ การทอผ้าเช่นเดียวกัน ซึ่งจะสอดคล้องกับกาฬสินธุ์ นอกจากนี้จังหวัดอื่น ๆ ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ก็มีผ้าที่เป็นเอกลักษณ์โดดเด่นเช่นเดียวกับแพรวกาฬสินธุ์ จะทำให้วารสารเกิดความเป็นนานาชาติหรือระดับชาติมากกว่าที่จะเป็นวารสารระดับมหาวิทยาลัย จะทำให้วารสารได้รับการยอมรับ ในอนาคตมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์จะได้มีวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูลระดับนานาชาติได้</p> <p>๔) มหาวิทยาลัยมีการวิจัยทางการเกษตร และด้านผ้าไทย การต่อยอดนำงานวิจัยไปใช้ หากมหาวิทยาลัยไม่สามารถพิสูจน์ได้ว่านำไปใช้ประโยชน์ได้จริง ก็จะทำให้เกิดความน่าเชื่อถือได้ยาก เมื่อมีงบประมาณสนับสนุนการนำงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ มหาวิทยาลัยควรจะต้องเลือกหมู่บ้านที่เป็นโครงการต้นแบบหรือ</p>	

วาระที่	เรื่อง	สาระสำคัญย่อและมติสภามหาวิทยาลัย	ผู้รับผิดชอบ
		<p>ทดลอง แล้วนำงานวิจัยไปทดลองใช้ในหมู่บ้านนั้น ๆ เมื่อเกิดประโยชน์ขึ้นจะทำให้ประชาชนในพื้นที่อื่นมีความมั่นใจและนำไปใช้ เช่นเดียวกับโครงการต้นแบบของโครงการหลวงต่าง ๆ</p> <p>๕) มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์นอกจากจะโดดเด่นเรื่องผ้าไทยแล้ว ยังโดดเด่นในเรื่องการเกษตร ควรจะมีการเผยแพร่บทความด้านการเกษตรด้วย อาจจะต้องทำเป็นวารสารแต่นำบทความไปเผยแพร่บนเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยหรือเว็บไซต์อื่น ๆ ไม่ว่าจะเป็งานวิจัยหรือความรู้ด้านการเกษตร แล้วให้ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนหรือเกษตรกรที่สนใจสามารถเข้ามาศึกษาได้ แล้วให้เขานำเอาความรู้ไปใช้</p> <p>๖) งานวิชาการรับใช้สังคมของมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ยังไม่เคยปรากฏให้เห็นมาก่อน ซึ่งนายกสภามหาวิทยาลัยได้เคยดำริว่า หากอาจารย์ในมหาวิทยาลัยมีผลงานวิชาการรับใช้สังคมนายกสภามหาวิทยาลัยจะมีรางวัลให้ แต่ปรากฏว่ายังไม่มีงานวิจัยด้านนี้ ดังนั้นผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาควรจะต้องผลักดันในด้านนี้ให้มากขึ้น นอกจากนี้ยังเคยได้มีการให้ผู้ทรงคุณวุฒิมาแนะนำกระบวนการแล้วว่า เมื่อมีการทำงานเพื่อให้ชุมชนดีขึ้น จะต้องเก็บข้อมูลอะไรบ้าง ติดตามอย่างไร องค์กรประกอบที่สำคัญของบทความวิชาการรับใช้สังคมเป็นอย่างไร อาจารย์ในมหาวิทยาลัยก็ต้องเรียนรู้และเร่งดำเนินการอีกครั้งจะทำให้คณาจารย์ในมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์มีตำแหน่งวิชาการสูงขึ้นเป็นลำดับต่อไป</p> <p>๒. ผู้รักษาราชการแทนอธิการบดีมอบหมายให้ รองศาสตราจารย์ ดร. สุพรรณ สุตสนธิ รองอธิการบดีรายงานให้สภามหาวิทยาลัยทราบเกี่ยวกับรายชื่อผู้แทนสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ในคณะอนุกรรมการด้านการพลิกโฉมมหาวิทยาลัย (Reinventing University)</p> <p>โดยกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้มีหนังสือที่ อว ๐๒๒๓/ว๘๔๔๐ ลงวันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๔ สำนักงานกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โดยคณะอนุกรรมการด้านการพลิกโฉมมหาวิทยาลัยได้แจ้งรายชื่อผู้แทน สป.อว. ในคณะกรรมการฯ ของสถาบันอุดมศึกษาคือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศจี ศิริไกร เป็นอนุกรรมการด้านการพลิกโฉมมหาวิทยาลัยตามข้อ ๑๓ ของกฎกระทรวงการจัดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๔ ของมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ซึ่งคณะกรรมการได้มีการจัดประชุมเมื่อวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๔ โดยมีนายสิทธิศักดิ์ ยนต์ตระกูล กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิเป็นประธาน ซึ่งในส่วนของประเด็นที่มีการปรึกษาหารือ ได้มีการนำเสนอภาพรวมการพลิกโฉมมหาวิทยาลัยในเบื้องต้น การดำเนินการของมหาวิทยาลัย ส่วนการดำเนินการต่อไปจะมีการค้นหาโครงการที่เป็นโครงการสำหรับการพลิกโฉมมหาวิทยาลัยเกี่ยวกับนวัตกรรมเพื่อขอรับงบประมาณสนับสนุนจาก สป.อว. ในการนี้มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ขอขอบพระคุณประธานคณะกรรมการ ผู้แทนจาก สป.อว. กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ตลอดจนผู้บริหาร และคณาจารย์ในมหาวิทยาลัย</p>	

วาระที่	เรื่อง	สาระสำคัญย่อและมติสภามหาวิทยาลัย	ผู้รับผิดชอบ
		<p>๓. ผู้รักษาราชการแทนอธิการบดีได้รายงานกำหนดการจัดงานวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ครบรอบ ๖ ปี ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา COVID-19 แบบออนไลน์</p> <p>๔. รายงานความเคลื่อนไหวของมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ในรอบเดือนที่ผ่านมา</p> <p><b>มติที่ประชุม:</b> รับทราบ</p>	
๒	<p><b>เรื่องรับรองรายงานการประชุม</b></p> <p>๒.๑ รายงานการประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๖๔ วันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๔</p>	<p><b>มติที่ประชุม:</b> รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๗/๒๕๖๔ วันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๔ โดยไม่มีข้อแก้ไข</p>	ฝ่ายเลขานุการสภามหาวิทยาลัย
๓	<b>เรื่องสืบเนื่อง</b>	- ไม่มี -	
๔	<p><b>เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา</b></p> <p>๔.๑ พิจารณาอนุมัติให้ปริญญา และประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา</p>	<p><b>มติที่ประชุม :</b> อนุมัติให้ปริญญาและประกาศนียบัตร แก่ผู้สำเร็จการศึกษา จำนวน ๒๒๓ ราย โดยมีรายละเอียด ดังนี้</p> <p><b>๑. ระดับบัณฑิตศึกษา จำนวน ๔ ราย ได้แก่</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- หลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร <span style="float: right;">จำนวน ๑ ราย</span></li> <li>- หลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมและสุขภาพชุมชน <span style="float: right;">จำนวน ๑ ราย</span></li> <li>- หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสุขภาพท้องถิ่นและชุมชน <span style="float: right;">จำนวน ๒ ราย</span></li> </ul> <p>มีผลตั้งแต่วันที่คณะกรรมการประจำคณะได้อนุมัติการสำเร็จการศึกษา คือ วันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๔</p> <p><b>๒. ระดับปริญญาตรี จำนวน ๑๐๒ ราย ได้แก่</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม <span style="float: right;">จำนวน ๒๗ ราย</span></li> <li>- หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องกล <span style="float: right;">จำนวน ๑๓ ราย</span></li> <li>- หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม <span style="float: right;">จำนวน ๒ ราย</span></li> <li>- หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ <span style="float: right;">จำนวน ๑ ราย</span></li> <li>- หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ (หลักสูตรเทียบโอน) <span style="float: right;">จำนวน ๔ ราย</span></li> <li>- หลักสูตรบัญชีบัณฑิต <span style="float: right;">จำนวน ๔ ราย</span></li> </ul>	ฝ่ายวิชาการ

วาระที่	เรื่อง	สาระสำคัญย่อและมติสภามหาวิทยาลัย	ผู้รับผิดชอบ
		<p>- หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ ราย</p> <p>- หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรเทียบโอน) จำนวน ๔ ราย</p> <p>- หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต จำนวน ๑ ราย</p> <p>- หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ จำนวน ๑ ราย</p> <p>- หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ เพื่อการสื่อสารสากล จำนวน ๑๑ ราย</p> <p>- หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์ (หลักสูตรเทียบโอน) จำนวน ๒๑ ราย</p> <p>- หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาประมง จำนวน ๒ ราย</p> <p>- หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาประมง (หลักสูตรเทียบโอน) จำนวน ๗ ราย</p> <p>- หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย จำนวน ๑ ราย</p> <p>- หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ จำนวน ๑ ราย</p> <p>มีผลตั้งแต่วันที่คณะกรรมการประจำคณะได้อนุมัติการสำเร็จการศึกษา คือ วันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๔</p> <p>๓. ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง จำนวน ๑๑๗ ราย ได้แก่</p> <p>หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- สาขาวิชาช่างกลโรงงาน จำนวน ๒๔ ราย</li> <li>- สาขาวิชาช่างยนต์ จำนวน ๑ ราย</li> <li>- สาขาวิชาเทคนิคเครื่องกล จำนวน ๑๒ ราย</li> <li>- สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และระบบอัตโนมัติ จำนวน ๘ ราย</li> <li>- สาขาวิชาการจัดการทั่วไป จำนวน ๘ ราย</li> <li>- สาขาวิชาการตลาด จำนวน ๔ ราย</li> <li>- สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ จำนวน ๓ ราย</li> <li>- สาขาวิชาการบัญชี จำนวน ๒๘ ราย</li> <li>- สาขาวิชาพืชศาสตร์ จำนวน ๕ ราย</li> <li>- สาขาวิชาสัตวศาสตร์ จำนวน ๑๓ ราย</li> <li>- สาขาวิชาประมง จำนวน ๔ ราย</li> <li>- สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร จำนวน ๗ ราย</li> </ul> <p>มีผลตั้งแต่วันที่คณะกรรมการประจำคณะได้อนุมัติการสำเร็จการศึกษา คือวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๔</p>	
	<p>๔.๒ พิจารณาให้ความเห็นชอบการปรับลดค่าเทอมภาคการศึกษา ๑/๒๕๖๔ ตามมติ ครม.</p>	<p><b>มติที่ประชุม :</b> ๑. รับทราบมติคณะรัฐมนตรี กรณีคืนเงินค่าเทอมให้กับนักศึกษา ดังนี้</p> <p>๑) ค่าเล่าเรียนและค่าธรรมเนียมต่อภาคการศึกษาที่ต้องจ่าย ไม่เกิน ๕๐,๐๐๐ บาท ลดให้ร้อยละ ๕๐</p>	<p>ฝ่ายวิชาการ/ฝ่ายนโยบายและแผน</p>

วาระที่	เรื่อง	สาระสำคัญย่อและมติสภามหาวิทยาลัย	ผู้รับผิดชอบ
		<p>๒) ค่าเล่าเรียนและค่าธรรมเนียมต่อภาคการศึกษาที่ต้องจ่าย ไม่เกิน ๕๐,๐๐๑ - ๑๐๐,๐๐๐ บาท ลดให้ร้อยละ ๓๐</p> <p>๓) ค่าเล่าเรียนและค่าธรรมเนียมต่อภาคการศึกษาที่ต้องจ่าย ตั้งแต่ ๑๐๐,๐๐๑ บาทขึ้นไป ลดให้ร้อยละ ๑๐</p> <p>๒. เห็นชอบการปรับลดค่าเทอมภาคการศึกษา ๑/๒๕๖๔ ตามมติ คณะรัฐมนตรี และเห็นชอบคืนเงินให้กับนักศึกษาตามมติ ครม.</p> <p>๓. มอบหมายให้ฝ่ายบริหารดำเนินการบริหารจัดการกรณีการ จ่ายเงินเยียวยานักศึกษา ตามมาตรการช่วยเหลือค่าเล่าเรียนและค่าธรรมเนียม นักศึกษาอัตราเหมาจ่ายร้อยละ ๕๐ โดยเห็นชอบให้มหาวิทยาลัยคืนค่าธรรมเนียม ในส่วนร้อยละ ๒๐ ที่มหาวิทยาลัยปรับลดไปก่อน ส่วนที่รัฐบาลสนับสนุนร้อยละ ๓๐ ให้มหาวิทยาลัยดำเนินการจ่ายคืนให้กับนักศึกษาเมื่อได้รับเงินสนับสนุนจาก รัฐบาล</p>	
๔.๓ พิจารณานุมัติงบประมาณ รายจ่ายเงินรายได้ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕		<p><b>มติที่ประชุม :</b> ๑. อนุมัติงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จำนวน ๗๙,๗๐๓,๑๖๐ บาท</p> <p>๒. อนุมัติให้มหาวิทยาลัยใช้เงินประกันความเสี่ยงร้อยละ ๒๐ จำนวน ๑๒,๒๔๐,๖๐๐ บาท สมทบเพื่อจัดทำงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕</p> <p>๓. อนุมัติให้ใช้กรอบวงเงินสะสมคงเหลือจากงบประมาณ รายจ่ายเงินรายได้ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ จำนวน ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท สมทบเพื่อจัดทำงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕</p> <p>๔. กรณีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ หมวดค่าใช้จ่าย บุคลากร อนุมัติให้ตั้งจ่ายจากสำนักงานอธิการบดี และมอบหมายให้คณบดีคณะ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพจัดทำแผนการจัดหารายได้เพิ่มเติมเสนอสภา มหาวิทยาลัย</p>	ฝ่ายนโยบายและแผน
๔.๔ พิจารณาให้ความเห็นชอบ แผนพัฒนามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๔- ๒๕๖๘)		<p><b>มติที่ประชุม:</b> เห็นชอบแผนพัฒนามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๔- ๒๕๖๘)</p>	ฝ่ายนโยบายและแผน
๔.๕ พิจารณาแต่งตั้งผู้รักษาราชการ แทนคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม		<p><b>มติที่ประชุม:</b> แต่งตั้ง รองศาสตราจารย์ ดร.สุพรรณ สุตสนธิ์ รองอธิการบดี เป็นผู้รักษาราชการแทนคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี อุตสาหกรรมอีกตำแหน่งหนึ่ง ตั้งแต่วันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๔ ทั้งนี้ไม่เกิน หนึ่งร้อยแปดสิบวัน</p>	ฝ่ายเลขานุการ สภามหาวิทยาลัย /นิติกร
๔.๖ พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการ สรรหาคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม		<p><b>มติที่ประชุม:</b> ๑. แต่งตั้ง ศาสตราจารย์ ดร.อภิรัฐ ศิริธราวัตร กรรมการสภา มหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นประธานคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะ วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม</p>	ฝ่ายเลขานุการ สภามหาวิทยาลัย /นิติกร

วาระที่	เรื่อง	สาระสำคัญย่อและมติสภามหาวิทยาลัย	ผู้รับผิดชอบ
		<p>๒. มอบหมายให้มหาวิทยาลัยดำเนินการให้ได้มาซึ่งกรรมการตามข้อ ๙ (๓) (๔) และ(๕) ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหาคณบดี พ.ศ. ๒๕๕๙</p> <p>๓. เมื่อดำเนินการได้มาซึ่งคณะกรรมการครบตามองค์ประกอบเรียบร้อยแล้ว ให้ฝ่ายเลขานุการสภามหาวิทยาลัยจัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เสนอนายกสภามหาวิทยาลัยลงนามต่อไป</p>	
	<p>๔.๗ พิจารณาแก้ไขคำสั่งหรือเพิกถอนคำสั่งแต่งตั้งรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ราย ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิษุทธิ์ จันทะรี</p>	<p><b>มติที่ประชุม:</b> มอบหมายให้คณะกรรมการกลั่นกรองด้านกฎหมายของสภามหาวิทยาลัย ไปพิจารณาคำสั่งแต่งตั้งรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ราย ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิษุทธิ์ จันทะรี ตามที่ รองศาสตราจารย์ ดร.ศักดิ์เดช สังคพัฒน์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยได้เสนอแก้ไขหรือเพิกถอนคำสั่ง และนำเสนอสภามหาวิทยาลัยได้รับทราบเมื่อแล้วเสร็จ</p>	<p>คณะกรรมการกลั่นกรองด้านกฎหมาย/นิติกร</p>
<p>๕</p>	<p><b>เรื่องอื่น ๆ</b></p> <p>๕.๑ กำหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๙/๒๕๖๔</p>	<p>กำหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๙/๒๕๖๔ ในวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. โดยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์</p> <p><b>มติที่ประชุม :</b> รับทราบ</p>	<p>ฝ่ายเลขานุการสภามหาวิทยาลัย</p>